

Bị bệnh giang mai có lây lan qua đường nước bọt?

Bệnh giang mai là bệnh nhiễm khuẩn mạn tính ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của cả nam và nữ giới. Đa số tất cả cơ thể đều biết bệnh chủ yếu lây qua đường tình dục. Song điều khiến không ít người câu hỏi là [bệnh giang mai có lây qua nước bọt không](#).

Bệnh giang mai từng là căn bệnh ám ảnh 1 thời đăng nhập một số năm 90 khi những cách "làm chuyện ấy" tình dục an toàn chưa quá chú trọng. Bệnh không chỉ dẫn tới tổn thương ở bộ phận sinh sản mà còn chi phối tới hầu hết những hệ bộ phận trên cơ thể. Bệnh chủ yếu truyền nhiễm qua những đường tình dục nhưng liệu giang mai có truyền nhiễm qua đường nước bọt không?

Giang mai là dấu hiệu bệnh gì?

Bệnh giang mai là bệnh viêm nhiễm mạn tính gây ra vì vi khuẩn *Treponema pallidum*. Đây là 1 dạng xoắn khuẩn có kích thước giống lò xo có hệ miễn dịch kém, chỉ sống được ngoài người khoảng 10 giờ. Dùng dung dịch khử trùng hay xà phòng diệt khuẩn có nguy cơ diệt trừ chúng trong vài phút.

Lúc quan hệ tình dục không có sự bảo vệ, vi khuẩn giang mai thâm nhập thẳng truy cập người con cơ thể qua những đường sinh dục. Chúng cũng có khả năng tấn công qua các vết xước trên da, qua niêm mạc lúc chạm đối với dịch tiết từ những tổn thương vì bệnh giang mai.

Bởi vì cấu tạo bộ phận sinh sản chị em dạng mở cần nữ giới không khó lây bệnh bệnh giang mai hơn phái mạnh. Xoắn khuẩn gây ra bệnh giang mai có khả năng xâm nhập qua dây rốn truy cập máu của bào thai cần có thể truyền nhiễm từ mẹ sang con lúc bào thai từ 4 tháng trở đi.

Bệnh giang mai Nếu như chớ nên chữa trị kịp thời có thể gây viêm loét cơ quan sinh sản, phát ban trên bề mặt da, nguy hiểm tới nội tạng, đau nhức cơ xương,... tai biến của bệnh giang mai khá trầm trọng như bị liệt dương, liệt chi, mất thị lực, giảm trí tuệ thậm chí tác động mạng sống. Thai phụ mắc bệnh giang mai có thể thai chết lưu hoặc tử vong tại trẻ sơ sinh tới 40%.

Biểu hiện bệnh giang mai

Trước khi trả lời vấn đề bệnh giang mai có lây qua đường nước bọt hay không, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu biểu hiện thấy tại một số người bị căn bệnh này. Triệu chứng các giai đoạn giang mai sẽ khác nhau. Nếu mà 1 ai đó có các dấu hiệu sau, họ có khả năng nghi ngờ mình từng mắc giang mai:

Ban đầu, tại bộ phận sinh dục của cơ thể đàn ông cùng với bạn tình nhiễm bệnh sẽ có những vết loét nhỏ còn được gọi là săng giang. Một số vết loét cũng có khả năng lan xuống khu vực mông. Đặc điểm là thường thì những vết loét này không cảm giác đau.

Một số địa điểm không giống trên cơ thể như trong miệng, trên môi, trên tay chân, trên thân chính mình người bệnh cũng thấy vết loét.

Quanh bộ phận sinh dục và quanh hậu môn xuất hiện những mụn thịt màu xám hay trắng.

Lòng bàn tay và lòng bàn chân mắc phát ban nhưng không ngứa. Tình trạng này có nguy cơ lan ra khắp người.

Trong đường miệng bệnh nhân có thể xuất hiện các cụm trắng.

Rất nhiều người bị bệnh có các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu như lúc bị cúm.

Người bệnh sẽ dần bị bệnh tóc rụng, lông mày, râu.

Một số triệu chứng trước hết của bệnh có khả năng thấy sau lúc người lây nhiễm vi khuẩn giang mai từ 3 tuần trở đi. Nếu như không nên chữa trị kịp thời, bệnh giang mai có khả năng gây nên tai biến nặng như:

Tổn thương tất cả những hệ cơ quan cấp thiết của cơ thể từ thị lực, nội tạng, thần kinh, tim mạch,...

Giang mai có nguy cơ gây phình động mạch chủ, viêm động mạch chủ, viêm gan, bại liệt toàn thân, biến đổi tâm thần.

Bệnh giang mai có khả năng gây dị dạng bẩm sinh hoặc mất mạng dành cho thai nhi.

Giang mai có lây qua đường nước bọt hay không?

Với thắc mắc giang mai có lây truyền qua nước bọt hay không, câu trả lời là vĩnh viễn có nguy cơ. Sau đây là một số trường hợp không khó làm lây lan virus bệnh giang mai qua nước bọt:

Nếu như cơ thể bị bệnh giang mai có một số vết loét tại đường miệng, vi khuẩn có khả năng sinh tồn trong nước bọt của cơ thể đó cũng như lây nhiễm sang cơ thể khác. Con đường lây truyền bệnh có khả năng qua hôn, giao hợp tình dục bằng miệng, sử dụng tổng quát bàn chải đánh răng,...

Nếu mà món ăn có tiếp xúc đối với nước bọt của người bệnh có vết loét trong miệng, cũng như cơ thể khỏe mạnh sử dụng tổng quát thực phẩm đối với người bị bệnh, khả năng lây bệnh giang mai qua nước bọt cũng triệt để có khả năng xảy ra.

Dùng chung đồ dùng vệ sinh cá nhân như bàn chải răng, tăm nước, chỉ nha khoa, cốc sử dụng nước,... đối với cơ thể bị giang mai cũng có thể lây truyền bệnh. Vi khuẩn có trong nước bọt của người bị bệnh dễ bám truy cập các đồ dùng này. Mặc dù vi khuẩn bệnh giang mai có khoảng thời gian tồn tại không lâu phía ngoài môi trường không khí, song khả năng truyền bệnh qua đồ dùng sinh hoạt triệt để có thể xảy ra.

Địa điểm khám và chữa bệnh giang mai chất lượng

Phòng khám Hưng Thịnh (380 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) là địa chỉ [khám bệnh giang mai](#) chất lượng được không ít người bị bệnh lựa chọn trong điều trị bệnh giang mai. Với hệ thống bác sĩ chuyên khoa giỏi, dày dặn kinh nghiệm cùng với luôn tận tâm, phòng khám đa khoa bảo đảm đem tới dịch vụ y học chất lượng lớn. Những bác sĩ không những vững tay nghề mà lại hết sức tận tình, thân thiện, luôn sẵn sàng lắng nghe cũng như tư vấn cụ thể dành cho người bị bệnh.

Thiết bị máy móc của phòng khám được trang bị tiên tiến, khang trang đối với đầy đủ dụng cụ y tế hiện đại, giúp sức chẩn đoán cùng với điều trị giang mai một biện pháp chính xác, an toàn và hiệu quả. Tuyệt đối, Hưng Thịnh đang sử dụng giải pháp miễn dịch cân bằng một trong số những [cách chữa bệnh giang mai ở nam giới](#) tiên tiến giúp diệt trừ xoắn khuẩn, Ngoài ra cải thiện miễn dịch, giảm sút khả năng tái phát.

Cùng với chất lượng điều trị, phòng khám còn được đánh giá lớn do giá [chi phí xét nghiệm giang mai](#) hợp lý, công khai minh bạch cùng với minh bạch. Bây giờ, bệnh nhân có khả năng đăng ký gói khám các bệnh xã hội chỉ 280.000đ, Đồng thời hưởng ưu đãi giảm 30% giá thành chữa với tiểu phẫu hay điều trị liệu hiện đại. Đây là thời cơ tốt nhất để bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng đối

với giá thành tiết kiệm.

Phòng khám đa khoa tiếp nhận khám từ 8h tới 20h mọi một số hôm trong tuần, kể cả chủ nhật và ngày lễ, tạo điều kiện thuận tiện dành cho người bệnh đơn giản bố trí khoảng thời gian khám chữa trị mà không ảnh hưởng tới công vấn đề cá nhân.

Con đường lây truyền của giang mai

Như thế, bệnh giang mai có lây truyền qua nước bọt hay không đến đây bạn đã từng biết. Ngoài những con đường lây truyền Trên đây, bệnh giang mai lây nhiễm qua những con đường nào không giống?

Con đường quan hệ tình dục vẫn là đường lây truyền hàng đầu của giang mai. Một số vết loét do bệnh giang mai dẫn đến có nguy cơ thấy ở cơ quan sinh sản, môi, miệng, trực tràng, hậu môn trực tràng của người bị bệnh. Giao hợp tình dục không bảo vệ qua những đường hậu bệnh qua những con đường tình dục phụ thuộc truy cập tần suất "làm chuyện ấy" tình dục, giai đoạn nhiễm bệnh, nồng độ vi khuẩn, con đường giao hợp,...

Bệnh giang mai có khả năng dễ dàng lây nhiễm từ mẹ sang con Nếu mà chị em phụ nữ mắc bệnh trong thời kỳ có bầu. Xoắn khuẩn giang mai dễ thực hiện di chuyển từ máu mẹ qua dây rốn truy cập máu của thai nhi. Lúc đó, bào thai sẽ mắc bệnh giang mai bẩm sinh. Bào thai bị bệnh giang mai từ trong bụng mẹ sẽ có nguy cơ lớn chết lưu, tử vong sơ sinh hoặc trẻ hình thành có biến chứng nghiêm trọng về thể chất và tinh thần.

Lây lan qua những con đường truyền máu cũng như cấy ghép nội tạng cũng có khả năng xảy ra. Đó là khi cơ thể khỏe mạnh vô tình được truyền máu của người bị bệnh, người khỏe dùng chung kim tiêm với người bệnh hoặc người khỏe được cấy ghép nội tạng từ bệnh nhân.

Hy vọng đối với những hiểu biết Vừa rồi đã từng giúp cho bạn có thêm kiến thức về giang mai có lây nhiễm qua nước bọt hay không và những con đường lây thường bắt gặp của bệnh. Bệnh giang mai là bệnh dễ lây nhiễm, có thể lây tại cả bạn nam, chị em phụ nữ. Giang mai tại phái đẹp có thể lây nhiễm dành cho bào thai. Bởi vậy, bản thân mỗi cơ thể trong chúng ta nên tăng cường ý thức phòng bệnh.

[các bệnh xã hội và triệu chứng](#)

[khám bệnh xã hội ở bệnh viện nào](#)

[chi phí xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[triệu chứng của bệnh giang mai ở phụ nữ](#)

[giang mai ở miệng giai đoạn đầu](#)